

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๖๐๔๒



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓

เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมรักษ์โลก ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมส่งคลิปประกวด จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย คณะอนุกรรมการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมการการศึกษา  
คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับการทำเรื่องแห่งประเทศไทย และสมาคมคาทอลิก  
แห่งประเทศไทย ร่วมจัดโครงการ “นวัตกรรมรักษ์โลก” โดยจัดประกวดคลิป ความยาวไม่เกิน ๓ นาที  
ให้หัวข้อ “วันดูแลโลก : บ้านส่วนรวมของเรา” ประเภทการจัดประกวดประกอบด้วย ๑) ประเภทคลิปภาษาไทย  
รุ่นอายุ ๒๓ ปีขึ้นไป ๒) ประเภทคลิปภาษาไทย รุ่นอายุน้อยกว่า ๒๓ ปี และ ๓) ประเภทคลิปภาษาอังกฤษ  
สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า ๒๓ ปี ซึ่งคลิปที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับเงินรางวัลมูลค่ากว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
จากการทำเรื่องแห่งประเทศไทย โลโก้เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ จากคณะอนุกรรมการด้านคุณธรรม  
และจริยธรรม วุฒิสภา

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน  
ในสังกัดที่สนใจส่งคลิปประกวด รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้สามารถสมัครเข้าร่วมประกวด  
ได้ที่ [www.นวัตกรรมรักษ์โลก.com](http://www.นวัตกรรมรักษ์โลก.com) ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูธร จันทะพงษ์ ปุณยสวัสดิ์)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๗



คณะอนุกรรมการด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
ในคณะกรรมการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา  
ร่วมกับ  
สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย และการท่าเรือแห่งประเทศไทย



## เชิญร่วมสร้างพลังแห่งความรัก กับโครงการ นวัตกรรมรักโลก ประจำปี 2566

ด้วยการ

ส่ง คลิปความยาวไม่เกิน 3 นาที

หัวข้อ “วันดูแลโลก: บ้านส่วนรวมของเรา”

คลิปที่ได้รับการคัดเลือกผู้ผลิตคลิปจะได้รับ

“เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท” จากการท่าเรือแห่งประเทศไทย

โล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ จากคณะอนุกรรมการด้านคุณธรรม  
และจริยธรรม วุฒิสภา และของที่ระลึกอีกมากมาย

กำหนดการรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. ถึง 30 มิ.ย. 2566



สนใจดูรายละเอียดโครงการ และสมัครเข้าประกวดได้ที่

[www.นวัตกรรมรักโลก.com](http://www.นวัตกรรมรักโลก.com)

โทร. 092-714-7818

